

สาส์นวันวิสาขบูชาโลก พุทธศักราช ๒๕๕๔

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ส่งสาส์นเกี่ยวกับการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา จนได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติและนานาชาติทั่วโลกถือเป็นแบบการปกครองและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวโรกาส มีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้

วันวิสาขบูชานี้ ปรากฏตามหลักฐานว่า ได้มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งสันนิษฐานว่า คงจะได้แบบอย่าง มาจากลังกา กล่าวคือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 420 พระเจ้าภาติกาธิราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาอย่างมโหฬาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กษัตริย์ลังกา ในรัชกาลต่อ ๆ มา ก็ทรงดำเนินรอยตาม แม้ปัจจุบันก็ยังถือปฏิบัติอยู่ ในสมัยสุโขทัยนั้น ประเทศไทยกับประเทศลังกามีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาใกล้ชิดกันมากเพราะพระสงฆ์ชาวลังกา ได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเชื่อว่าได้นำการประกอบพิธีวิสาขบูชามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วย

เพื่อประโยชน์และความสุขของสรรพสัตว์ ทรงประสงค์ให้ชาวโลก หลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยมรรควิธีแห่งความเมตตา และความกรุณา พระองค์ ได้ทรงชี้แนะแนวทางให้บรรลุถึงหนทางนี้ โดยต้องใช้ความเพียรพยายาม สมดังพุทธภาษิตที่มาในพระธรรมบท ว่า ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปิ อุกฺขาทาโร ตถาคตา ปฏิปฺนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฉายิโน มารพฺนฺนา ซึ่งแปลว่า ท่านทั้งหลาย พึงทำความเพียรพยายามเอง เพราะว่า พระศาสดาเป็นเพียงผู้ชี้บอกผู้ปฏิบัติตามหมั่นเพ่งพินิจ ย่อมหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ ในโลกทุกวันนี้ มีปัญหามากมาย ซึ่งต้องการให้แก้ไขแบบสันติวิธี โลกเราเผชิญกับความทุกข์ยาก และความวุ่นวายต่าง ๆ และไม่มีหนทางใด ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ การเจริญพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นเครื่องมือ ที่มีประโยชน์มาก ในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ความวุ่นวาย และความ

ไม่ยุติธรรมในสังคมได้ ในโอกาสนี้ ขอให้เราหมั่นระลึกถึงพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของ พระองค์ และให้เราพร้อมใจกันทำให้โลกเรา นี้ มีความเจริญรุ่งเรือง และเกิดสันติสุขขึ้น โดยใช้ หลักธรรมคำสอนของพระองค์ การประชุมชาวพุทธโลก มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง สันติภาพ เอกภาพ ความสามัคคี ความร่วมมือกัน และภราดรภาพ ซึ่งมีรากฐานมาจากการที่ชาว พุทธต่างลัทธิ และต่างภาษา ในนามของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฯ ข้าพเจ้าขอสนับสนุนอย่าง เต็มที่ และให้ความร่วมมือสำหรับความคิดริเริ่มเช่นนี้ พร้อมกันนี้ ขอส่งความปรารถนาดี ให้การ ประชุมครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ขอสันติภาพจงเกิดมีในโลก และขอพรแห่งพระรัตนตรัย จงมี แก่ท่านทั้งหลาย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฯ ขออำนาจพรให้การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๔ และการจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฯ